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•Hlaðgerðarkot stofnað1973

•Höfum starfað þar síðan 2004

•Síðan þá verið unnið með fanga og ætlum
við að miðla reynslu okkar af þeirri vinnu
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•Árið 2005 komu 16 fangar til að ljúka
afplánun í Hlaðgerðarkoti.

•14 karlar

•2 konur
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•12 luku meðferð

•3 var vísað aftur í fangelsi vegna brota á
samningi

•1 fór að eigin ósk



AÐ VERA MEÐ FANGA Í
MEÐFERÐ

•Það sem einkennir fanga við komu:

•Varir um sig

•Reyna á þolmörkin

•Erfiðleikar með að tengjast þeim sem fyrir
eru í meðferðinni
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•Erfitt með að taka ábendingum starfsfólks

•Ótti við að vera sendir til baka

•Ótti við að vera meðhöndlaðir á annan hátt
en aðrir
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•Eru oft uppteknir af líkamsrækt og “ræktun
vöðva”

•En ekki eins áhugasamir þegar kemur að
lausnum á vímuefnavandanum, enda
flestir endurkomumenn sem eiga margar
meðferðir að baki, með takmörkuðum
árangri
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•Það sem við sjáum að betur mætti fara :
•Afskipti félagsráðgjafa mætti gerast fyrr á ferlinu,

jafnvel þegar tekinn er ákvörðun um að fangi
ætli að ljúka afplánun í meðferð.

•Þeir sem til okkar hafa komið eru oft orðnir
fullsaddir á innilokun ,reglum og eftirliti, þannig
að ekki er hægt að vinna þá inn á áfangahús og
hefur oft reynst þrautin þyngri að finna lausn
félagslegra mála.
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•Við viljum taka fram að samstarf við
Fangelsismálastofnun er með miklum
ágætum og alltaf hægt að ná í þá ef þörf
er.

•Viljum við sjá samstarfið vaxa og dafna
með því að allir leggi sig fram um að sem
flestir fangar geti náð að fóta sig í lífinu án
vímuefna.


